

Số: 201/BC-UBND

*Chư Pưh, ngày 20 tháng 7 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021**

*(Trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026)*

Thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 15/7/2021 Kết luận của Thường trực Huyện ủy về dự kiến Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

## **PHẦN THỨ NHẤT THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO**

### **1. Công tác thanh tra**

UBND huyện ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành 01 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện Chư Pưh.

### **2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

#### **2.1. Kết quả tiếp công dân**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện tiếp công dân được 74 lượt với 86 người (giảm 35 lượt với 28 người so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: UBND huyện, Thanh tra huyện các ngành chức năng thuộc huyện tiếp được 51 lượt với 56 người (giảm 03 lượt với 01 lượt người so với cùng kỳ năm 2020); UBND các xã, thị trấn tiếp được 23 lượt có 30 người (giảm 32 lượt với 27 người so với cùng kỳ năm 2020).

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chủ yếu là giải quyết tranh chấp đất đai, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, chế độ vay vốn ngân hàng chính sách để xóa đói giảm nghèo, cấp quyền sử dụng đất bị chồng lấn. UBND huyện chỉ đạo các ban ngành chức năng xem xét, kiểm tra, xác minh, nội dung đề nghị của công dân đề xuất

giải quyết theo đúng quy định, đúng người, đúng tội, kịp thời gian quy định theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

## **2.2 Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện tiếp nhận mới là 20 đơn (trong đó 19 đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại), năm 2020 chuyển qua là 14 đơn (trong đó 13 đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại). Tổng là 34 đơn (giảm 27 đơn so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó:

UBND huyện tiếp nhận mới trong 6 tháng đầu năm là 13 đơn, năm 2020 chuyển qua 10 đơn. Tổng 6 tháng đầu năm là 23 đơn thư (trong đó 21 kiến nghị, 02 đơn khiếu nại).

UBND các xã, thị trấn tiếp nhận mới trong 6 tháng đầu năm là 07 đơn kiến nghị, năm 2020 chuyển qua là 04 đơn kiến nghị. Tổng 6 tháng đầu năm là 11 đơn kiến nghị.

## **2.3 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền**

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã giải quyết xong 19/34 đơn kiến nghị đạt 55,9%. Trong đó:

UBND huyện, Thanh tra huyện và các ngành chức năng thuộc huyện đã kiểm tra, xác minh, giải quyết xong: 13/23 đơn thư chiếm 56,6%. Còn 08 đơn kiến nghị, 02 đơn khiếu nại đang trong thời gian giải quyết.

UBND các xã, thị trấn đã tổ chức hòa giải 06/11 chiếm 61,9%. Còn 05 đơn kiến nghị đang trong thời gian tổ chức hòa giải.

Nội dung khiếu nại, kiến nghị phản ánh chủ yếu là về tranh chấp đất đai, việc cấp chồng, cấp sai diện tích so với GCNQSDĐ, việc giải phóng mặt bằng, việc cấp GCNQSDĐ còn chậm không kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, chưa có các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

## **PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng**

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 05/3/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Tích cực phát hiện, tố giác, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

## **2. Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng**

Thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... theo quy định hiện hành. Hình thức công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở; cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

## **3. Phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện không tiếp nhận được đơn thư tố cáo nào về tham nhũng.

# **PHẦN THỨ BA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

## **1. Công tác thanh tra**

Tiếp tục thực hiện thanh tra theo Kế hoạch năm 2021 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 02/12/2020.

## **2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích của người dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo và công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực.

Chỉ đạo Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu

nại, tố cáo đúng nội dung, quy trình và đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về khiếu nại, tố cáo, giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác nắm thông tin ở các ngành, các cấp, các cơ sở gắn liền với nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, triển khai Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, công khai kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, chú trọng xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng được phát hiện qua hoạt động Thanh tra.

### **4. Thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan**

Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cụ thể hóa về Nghị quyết của cấp trên và cấp mình, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị cũng như nhân dân.

Thực hiện cải cách hành chính trong việc tiếp dân, tiếp nhận, thụ lý, kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thanh tra 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Chư Pưh./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thái**

